



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739763 โทรสาร 2739408

เรื่อง ภาระของกระทรวงการคลังในการเข้าช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

นายชาญชัย มุสิกนิสากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการภาระของกระทรวงการคลังในการเข้าช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยการออกพันธบัตร จำนวน 500,000 ล้านบาท ในราวกลางปี 2541 รัฐบาลมีความประสงค์จะหยุดยั้งการเติบโตของภาระหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และลดความบิดเบือนในตลาดเงินระยะสั้น รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการที่สำคัญ คือ ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2541 โดยมีจุดประสงค์ที่จะดำเนินการกู้เงินในประเทศจำนวน 500,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชดเชยความเสียหายและปรับโครงสร้างหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยหยุดการระดมเงินทุนในตลาดซื้อคืนพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และช่วยลดความบิดเบือนของตลาดเงินในประเทศ ทำให้สถาบันการเงินต่าง ๆ หันกลับมาให้กู้ต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงดังที่ควรจะเป็น และกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อการดังกล่าวไปแล้ว 6 งวด รวม 500,000 ล้านบาท และได้มีการออกพันธบัตรทดแทนพันธบัตรที่ครบอายุไปแล้วด้วย

นายชาญชัยฯ ชี้แจงต่อไปว่า เพื่อประโยชน์ในการชำระคืนต้นเงินกู้จากการออกพันธบัตรดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนใหญ่ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่งกำหนด ดังนี้

- 1) เพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ ให้เงินกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งเป็นรายได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในแต่ละปีนำเข้ากองทุน
- 2) เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยชดเชยรายจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว โดยนำเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินกำไรจากการประกอบการในแต่ละปี เป็นรายได้นำส่งคลังจนกว่าจะครบกำหนด
- 3) เงินรายได้จากการแปรรูป รัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดจากการออกพันธบัตร 500,000 ล้านบาท เป็นภาระที่

ส่วนใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

Posted 30 Dec 1999